



RUBRICS ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG KHOÁ LUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho GVHD chăm năng lực nghiên cứu của sinh viên)

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ	Yếu (F) (< 5.0)	Trung bình (C) (5.0 – 6.9)	Khá (B) (7.0 – 8.4)	Giỏi (A) (8.5– 10)
Quyết tâm và kiên trì	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên bỏ nghiên cứu thời gian dài trên 50% tiến độ thực hiện. Sinh viên không theo tiến độ nghiên cứu và bỏ tiến độ 2 lần trở liên (20% tiến độ mỗi lần) 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên có động lực nghiên cứu, nhưng thường coi việc nghiên cứu là một nhiệm vụ bắt buộc. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên có động lực nghiên cứu, tự mình vượt qua trở ngại và coi công việc nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp “của bản thân”. • 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên rất năng động, cố gắng hết sức để đạt được kết quả cao nhất. Kiểm soát hoàn toàn nghiên cứu.
Hình thành đề tài nghiên cứu	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên không ý tưởng cho đề tài nghiên cứu 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên cùng với giảng viên hướng dẫn phát triển một hoặc hai ý tưởng nghiên cứu nhưng phần lớn ý tưởng đề tài nghiên cứu của giảng viên hướng dẫn. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên khởi tạo thảo luận về các ý tưởng với giảng viên hướng dẫn và phát triển một hoặc hai ý tưởng đề tài nghiên cứu. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên có ý tưởng của riêng mình với góp ý rất ít của GVHD về ý tưởng đề tài nghiên cứu.
Tính độc lập trong nghiên cứu	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên không thể tự lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên có thể tự lập kế hoạch và thực hiện một số nhiệm vụ một cách độc lập, nhưng còn phụ thuộc nhiều vào GVHD. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên tự lập kế hoạch và thực hiện hầu hết nhiệm vụ một cách độc lập, chỉ yêu cầu trợ giúp từ GVHD với những nội dung phức tạp. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên tự lập kế hoạch và thực hiện tất cả nhiệm vụ một cách độc lập. Giảng viên hướng dẫn chỉ hỗ trợ nội dung kiến thức mới cần thiết cho đề tài.
	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên không có sự tự phản biện trong quá trình thực hiện khóa luận 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên chỉ có thể tự phản biện về các hoạt động của mình với sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên thỉnh thoảng thể hiện sự tự phản biện trong quá trình thực hiện khóa luận 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên tích cực thực hiện tự phản biện về một số khía cạnh quan trọng trong quá trình thực hiện khóa luận
Xử lý và phát triển kỹ năng	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên không tự thực hiện phân tích thực trạng/khảo sát/thực nghiệm theo yêu cầu 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên cho thấy có phát triển kỹ năng phân tích thực trạng/khảo sát/thực nghiệm 	<ul style="list-style-type: none"> Trong quá trình thực hiện KLTN, sinh viên cho thấy phát triển kỹ 	<ul style="list-style-type: none"> Trong quá trình thực hiện KLTN, sinh viên cho thấy phát triển hoàn thiện kỹ

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ	Yếu (F) (< 5.0)	Trung bình (C) (5.0 – 6.9)	Khá (B) (7.0 – 8.4)	Giỏi (A) (8.5– 10)
<p>phân tích dữ liệu</p>	<p>và nhận xét giảng viên hướng dẫn.</p>	<p>theo góp ý và nhận xét giảng viên hướng dẫn, nhưng còn hạn chế.</p>	<p>năng phân tích thực trạng/khảo sát/thực nghiệm theo góp ý và nhận xét giảng viên hướng dẫn.</p>	<p>năng phân tích thực trạng/khảo sát/thực nghiệm theo góp ý và nhận xét giảng viên hướng dẫn.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Không ứng dụng công cụ phần mềm để phân tích dữ liệu hoặc có ứng dụng nhưng không liên quan đến việc giải quyết vấn đề nghiên cứu 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên ứng dụng phần mềm để phân tích dữ liệu cần giảng viên hướng dẫn hỗ trợ và còn hạn chế. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên ứng dụng phần mềm và phát triển kỹ năng đáp ứng việc phân tích dữ liệu, Giảng viên chỉ hướng dẫn chỉ hỗ trợ những phân tích phức tạp. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên ứng dụng phần mềm và phát triển hoàn thiện kỹ năng đáp ứng việc phân tích dữ liệu. Giảng viên chỉ hướng dẫn hỗ trợ những phân tích phức tạp và mới liên quan đề tài.
<p>Tiếp thu và phát triển kỹ năng nghiên cứu</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên không tiếp thu góp ý của giảng viên hướng dẫn 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên tiếp thu một số góp ý của giảng viên hướng dẫn, còn lại không ý kiến, không phản biện 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên tiếp thu hầu hết các góp ý của giảng viên hướng dẫn. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên tiếp thu tất cả các góp ý của giảng viên và tham gia phản biện, đặt câu hỏi liên quan khi có nhu cầu
	<ul style="list-style-type: none"> Kiến thức và hiểu biết của sinh viên (liên quan đến các điều kiện tiên quyết) còn hạn chế và sinh viên không thể khắc phục điều này 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên có thể cải thiện một số kỹ năng khi được giảng viên giới thiệu hoặc trình bày 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên có thể cải thiện một số kỹ năng khi được giảng viên giới thiệu hoặc trình bày và sinh viên có thể tự cải thiện một số kỹ năng khác 	<ul style="list-style-type: none"> Sinh viên có thể tự cải thiện một số kỹ năng một cách độc lập và chỉ cần giảng viên hỗ trợ nếu cần thiết.
<p>Đảm bảo tiến độ thời gian</p>	<ul style="list-style-type: none"> Không lập thời gian biểu hoặc có nhưng lịch trình thời gian không thực tế. 	<ul style="list-style-type: none"> Thời khóa biểu chủ yếu là thực tế, chưa có sự điều chỉnh kịp thời. 	<ul style="list-style-type: none"> Thời gian biểu thực tế, có điều chỉnh thời gian nhưng rất sát tiến độ. 	<ul style="list-style-type: none"> Thời gian biểu thực tế, có điều chỉnh thời gian kịp thời. Đảm bảo tiến độ thời gian.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ	Yếu (F) (< 5.0)	Trung bình (C) (5.0 – 6.9)	Khá (B) (7.0 – 8.4)	Giỏi (A) (8.5– 10)
	<ul style="list-style-type: none"> Không hoàn thành đúng thời hạn tất cả các yêu cầu của GVHD. 	<ul style="list-style-type: none"> Hoàn thành đúng hạn trên 50% số lần nộp bài theo yêu cầu của GVHD. 	<ul style="list-style-type: none"> Hoàn thành đúng hạn trên 75% số lần nộp bài theo yêu cầu của GVHD. 	<ul style="list-style-type: none"> Hoàn thành đúng thời hạn tất cả các yêu cầu của GVHD.

Lưu hành nội bộ